



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๑๔/๑๐๕

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมมาตรการใช้รตราซการ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) เพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และปรับเปลี่ยนค่านิยม ฐานความคิดเชิงบวก (Mind set) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ให้การเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนราชการเป็น สำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จึงขอ ประกาศนโยบายเร่งด่วนเชิงรุก เรื่องมาตรการใช้รตราซการ เพื่อป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ ปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เพื่อให้บุคลากรใน กลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งบุคลากรในกลุ่มงานถือปฏิบัติตามประกาศแนวทางดังกล่าวโดย เคร่งครัดต่อไป

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ



ประกาศโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
เรื่อง มาตรการใช้รถราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

.....

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย) เพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต และปรับเปลี่ยนค่านิยม ฐานความคิดเชิงบวก (Mind set) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ให้การเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนราชการเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จึงขอประกาศนโยบายเร่งด่วนเชิงรุก เรื่องมาตรการใช้รถราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนราชการและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด
๒. การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น หากเห็นจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจ เป็นการชั่วคราวเป็นครั้งคราว
๓. ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
๔. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

(นายประจักษ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ